
 

 

Aðalstjórn Völsungs 

Dagsetning: 28.1.2021 

Vallarhús 

kl. 17:00 

Mætt: Davíð Þórólfsson, Hilmar Valur Gunnarsson, Jóna Björg Pálmadóttir, Lilja Friðriksdóttir, Björgvin 

Sigurðsson og Jónas Halldór Friðriksson framkvæmdastjóri. 

 

1. Ósk um ótímabundið leyfi frá aðalstjórn 

Ásta óskar eftir leyfir úr aðalstjórn í ótímabundin tíma 

 

Samþykkt. 

 

2. Ársþing HSÞ 2020 og 2021 

Ársþing HSÞ verður haldið 20. mars á Þórshöfn. 

 

Lagt fram. 

 

3. Frístundastyrkur frá 1. des til 31. des 

Frístundastyrkur fyrir desember hefur verið greiddur inn á aðalstjórn. Styrkurinn skiptist á milli 

deildanna sem hér segir: 

 
 

Lagt fram. 

 

4. Ósk um að hefja æfingar innan Völsungs undir bardagaíþróttadeild 

Kristján Gunnar Óskarsson sendi erindi á Aðalstjórn þar sem hann óskar eftir að hefja æfingar í 

Brasilísku Jiu Jitsu undir merkjum félagsins, nánar tiltekið bardagaíþróttadeildarinnar. 

Stefnt verði á að halda grunnnámskeið í greininni en fyrst um sinn verður ekki boðið uppá 

æfingar fyrir ungmenni. 

 

Aðalstjórn tekur jákvætt í erindið en óskar eftir að mynduð verði stjórn sem verði í forsvari fyrir 

bardagaíþróttadeildina í samstarfi við Taekwondo sem er nú þegar undir deildinni.  

 

5. Svarbréf frá mennta- og menningarmálarnefnd við styrkbeiðni hjólaklúbbs 

Hjóladeild Völsungs sótti um styrk við gerð hjólreiðastígar. Sótt var í mannvirkjasjóð á sviði 

íþrótta- og æskulýðsmála. Deildin fékk styrk að upphæð 800.000 kr og verður 80% 

styrkupphæðarinnar greidd inná reikning deildarinnar. Eftirstöðvar greiðast þegar mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu hefur borist greinagerð um verkefnið og fjárhagsuppgjör vegna 

þess. 



 

 

Aðalstjórn fagnar frumkvæði hjóladeildar og mun fylgjast spennt með framvindu 

hjólabrautarinnar. 

 

6. Aðstöðumál knattspyrnudeildar 

Á milli stjórnarfunda, nánar tiltekið 19. janúar, var samþykkt að senda erindi á Fjölskylduráð þar 

sem fjallað var um bilum í dælubúnaði við knattspyrnuvelli og aðstöðu til knattspyrnuiðkunar á 

svæðinu. 

 

Aðalstjórn lýsir yfir vonbrigðum með afgreiðslu Fjölskylduráðs  á erindi sem félagið sendi frá sér 

19. janúar síðastliðinn.  

 

 

 

Fundi slitið: 20:00 


